

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบบัญชีเดีวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

ชื่อผู้วิจัย : นางนวลจันทร์ สุภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ปี พ.ศ. : 2555

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบบัญชีเดีวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา ระบบบัญชีเดีวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่กำลังเรียนรายวิชา ระบบบัญชีเดีวและสินค้า จำนวน 35 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง บช. 3/2 แผนกวิชา การบัญชี จำนวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกปฏิบัติ วิชา ระบบบัญชีเดีวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t

ผลของการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D. = 9.49) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.09 (S.D. = 9.49)

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า เรื่อง การคำนวณยอดซื้อสินค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05